

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHƯƠNG**

Số 75./2024/CV-MP

V/v: Báo cáo kết quả khắc phục nước thải tại Hệ thống XLNT KCN MP Đình Vũ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hải Phòng, ngày 20 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - Ban quản lý Khu kinh tế;
- Sở Tài nguyên và Môi trường.

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương xin gửi lời cảm ơn tới Quý cơ quan đã giúp đỡ và hướng dẫn Công ty trong thời gian vừa qua.

Căn cứ quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 810/QĐ-XPHC ngày 25 tháng 03 năm 2024 của Ủy ban nhân dân Thành phố đối với Khu công nghiệp MP Đình Vũ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo các nội dung tại quyết định, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương (Công ty Minh Phương) xin được báo cáo các nội dung như sau:

1. Đối với hành vi xử phạt: Công ty Minh Phương đã thực hiện việc nộp phạt vi phạm hành chính theo quyết định (có chứng từ kèm theo).
2. Đối với việc khắc phục hậu quả: Theo kết quả tại buổi kiểm tra, Hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp MP Đình Vũ có một vài thông số xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, hiện tượng này chỉ do sự biến động đột xuất của lượng hàng hóa vận tải của các Doanh nghiệp trong KCN dẫn tới sự thay đổi đột ngột về tính chất nước thải. Sau khi kiểm tra và nắm bắt được nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hiện tượng vượt một vài thông số nêu trên, Công ty đã tiến hành thực hiện ngay một số biện pháp trong quá trình vận hành hệ thống như: bổ sung tăng lượng vi sinh, thay thế một số hóa chất; lắp đặt tầng lưới chắn dầu, gôl thấm dầu, đồng thời theo dõi kiểm tra sát sao, phát hiện các thông số bất thường, kịp thời có biện pháp. Hiện tại hệ thống đã vận hành ổn định, Công ty đã mời Trung tâm quan trắc thuộc Sở TNMT xuống lấy mẫu quan trắc liên tục trong tháng 04, có kết quả ngày 04/03/2024, ngày 15/04/2024, ngày 19/04/2024 và kết quả quan trắc định kỳ quý 1/2024 các thông số đều đạt yêu cầu, dưới quy chuẩn cho phép (QCVN 40:2011 BTNMT cột B). Công ty vẫn đang vận hành và theo dõi sát sao, thực hiện cho lấy mẫu liên tục để kiểm tra.

Trong Khu công nghiệp đang có hoạt động của 40 doanh nghiệp thứ cấp hoạt động trong lĩnh vực Logistics, Nhà máy sản xuất thép, ván sàn xuất khẩu Châu Âu, Mỹ ..., để đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà đầu tư ổn định, liên tục, Công ty Minh Phương cam kết sẽ theo dõi sát sao và kịp thời xử lý, khắc phục khi hệ thống xử lý nước thải có chỉ số nước bất thường, đảm bảo đạt kết quả theo tiêu chuẩn.



Hiện Khu công nghiệp MP Đình Vũ đang vận hành hệ thống xử lý nước thải được nâng cấp lên 500m3/ngày đêm, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của các Nhà đầu tư trong KCN, Công ty đang tiến hành thực hiện việc xin cấp phép môi trường và nâng cấp hệ thống lên 850m3/ngày đêm tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ cấp xin cấp phép môi trường sẽ được trình Bộ tài nguyên môi trường vào ngày 27/5/2024.

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Minh Phương xin báo cáo Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên môi trường, kính đề nghị các Cơ quan xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn doanh nghiệp.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHƯƠNG**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Hồng Quân

